

ยื่น'ปกขาว'รกรบ.ใหม่เร่ง'อีอีซี-ไฮสปีดเทรน'บักซีพีตีวเข้ม-ทำธุรกิจ

Source - มติชน

ประชุมหอการค้าไทย 5 ภาคเรียกร้องรัฐเร่งเดินหน้า โครงสร้างพื้นฐาน อีอีซี ไฮสปีดเทรนเชื่อม 3 สนามบิน รถไฟทางคู่ทั่วประเทศ เตรียมขง กกร.นำสมุดปกขาวเสนอรัฐบาลใหม่

กกร.ทำสมุดปกขาวเสนอรบ.ใหม่

หอการค้าไทยจัดประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2562 โดยมีสมาชิกหอการค้าจากต่างจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 540 คน โดย**นายกlinik์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย** เปิดเผยว่า หอการค้า 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ได้ประชุมร่วมกันและจะรวบรวมข้อเสนอของสมาชิกหอการค้าไทยทั้ง 5 ภาค ทั้งด้านเศรษฐกิจ อาทิ การขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา การพัฒนาทักษะแรงงาน การค้าชายแดน รวมทั้งแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำ เป็นต้น โดยหอการค้าไทยจะนำข้อเสนอของสมาชิกหอการค้าไทยทั้ง 5 ภาคที่รวบรวมแล้ว เข้าที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ที่ประกอบด้วย หอการค้าไทยฯ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสมาคมธนาคารไทย เห็นชอบในการประชุม กกร. เดือนมิถุนายนนี้ และจะมีการรวบรวมแล้วข้อเสนอจากทาง ส.อ.ท. และสมาคมธนาคารไทยเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จใน 1-2 สัปดาห์ เป็นมติในสมุดปกขาวของ กกร. เสนอต่อรัฐบาลใหม่

หวังได้รบ.สงบ/เร่งลงทุน-ค้าโลก

นายกlinik์กล่าวว่า อยากให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนผ่านและจัดตั้งรัฐบาลด้วยความเรียบร้อย สำหรับทีมเศรษฐกิจที่เอกชนอยากจะได้ อยากให้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่อเนื่อง ทั้งโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน รถไฟรางคู่ทั่วประเทศ เป็นต้น มีการผลักดันการค้าชายแดน เดินหน้าเจรจาเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) โดยเฉพาะกับสหภาพยุโรป (อียู) ความชัดเจนจากเข้าร่วมหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (ซีพีทีพีพี) ทั้งนี้ ด้านกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ในการทำธุรกิจอยากให้มีการปรับปรุงอำนวยความสะดวกต่อธุรกิจต่อเนื่องจากที่รัฐบาลก่อนได้ทำไปแล้วต่อเนื่อง

หอซีไทรดวอร์ไทยได้ลงทุนเพิ่ม

นายกlinik์กล่าวว่า ด้านผลกระทบสงครามการค้าสหรัฐและจีนนั้น เบื้องต้นคาดว่าไทยน่าจะได้รับผลประโยชน์ จะเห็นได้จากตัวเลขขอส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา มีนักลงทุนจากจีนขอบีโอไออิมามากขึ้น ส่วนหนึ่งเพื่อขยายตลาดในอาเซียน และผลจากสงครามการค้าทำให้ต้องย้ายฐานการผลิต เช่นเดียวกับนักลงทุนสหรัฐที่เห็นทิศทางเดียวกัน รวมทั้งขณะนี้มีความต้องการซื้อสินค้าจากทั้งสองประเทศเข้ามาในตลาดไทยโดยตรงมากขึ้น เช่น สหรัฐเริ่มเข้ามาซื้อสินค้าไทย เพราะสินค้าจีนแพงขึ้นจากปรับขึ้นภาษีนำเข้า 25% ส่งผลดีต่อสินค้าผลไม้ปกป้อง

ซึ่งหากไทยสามารถเจรจาเอฟทีเอกับยุโรปได้สำเร็จ รวมทั้งซีพีทีพีพี จะเป็นผลดีต่อไทยเทียบคู่แข่ง เพราะปัจจุบันแม้ว่าจะมีการย้ายฐานการลงทุนแต่ในอาเซียน เวียดนามถือเป็นคู่แข่งสำคัญของไทยที่ได้รับความสนใจเช่นกัน

หอเหนือเสนอแผนพัฒนาศก.

นายวิโรจน์ จิรฐิติกาลโชติ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ กล่าวในหัวข้อการนำเสนอขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาคเหนือ ที่อยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการ นั้นคือ 1.การแก้ไขในเรื่องของสภาพอากาศ ที่กระทบต่อสุขภาพของประชาชนและภาคการท่องเที่ยวอย่างมหาศาล 2.พัฒนาเร่งรัดการก่อสร้างสนามบินนานาชาติเชียงใหม่แห่งที่ 2 ให้เร็วขึ้น 3.การขยายช่องจราจรหมายเลข 106 ซึ่งเชื่อมกับถนนของหอการค้าภาคเหนือตอนบน ซึ่งเชื่อมไปถึง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ที่มีความคับคั่งของรถบรรทุกที่จะต้องผ่าน จ.ลำปาง และเชียงใหม่ หากมีการขยายถนนจะส่งผลให้การเปิดด่านชายแดนห้วยต้นนุ่นสามารถทำได้ง่ายขึ้น และขยายศักยภาพสนามบินของเมืองรองที่ปัจจุบันยังมีปัญหาในเรื่องของข้อจำกัด ด้านความยาวของรันเวย์ และอาคารสนามบิน อยากขอให้มีการขยายเพื่อรองรับเครื่องบินโลว์คอสต์ได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อยากเสนอให้มีเลขาธิการเขตเศรษฐกิจพิเศษของภาคเหนือเหมือนกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) มาผลักดันเดินโครงการจากที่ปัจจุบันอิงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหลัก

ขอรัฐช่วยเข้าถึงแหล่งทุน

นายสวาท ธีระรัตนกุลชัย รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า อยากให้ภาครัฐสนับสนุนเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางราง ทางถนน และทางอากาศ เพื่อเชื่อมกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ อีอีซี และประเทศเพื่อนบ้าน และอยากให้ภาครัฐควรช่วยเหลือในเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในการพัฒนาการผลิต รวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นจริง และน่าเชื่อถือได้ และเข้ามาช่วยเหลือในการแก้กฎหมาย ระเบียบ ลดขั้นตอน ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับด้านการค้าชายแดน

มาตรการกระตุ้นศก.ยังสำคัญ

ว่าที่ ร.อ.จิตรี ศิริธรานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง กล่าวว่า นโยบายเศรษฐกิจเร่งด่วนที่อยากให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ อาทิ เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการโดยภาครัฐและเอกชนต้องบูรณาการร่วมกัน จัดทำมาตรการใหม่ que เพิ่มรายได้และกำลังซื้อให้กับประชาชนฐานรากในการกระตุ้น เศรษฐกิจเป็นพื้นฐานความเป็นจริง ควรหาวิธีเพิ่มนอกเหนือจากบัตรคนจน และส่งเสริมการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะตลาดผู้ที่มีอำนาจการซื้อสูง โดยเฉพาะสหรัฐ การปรับปรุงกฎระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการค้าการลงทุนที่ไม่เอื้อต่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ทั้งนี้ ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานและประสิทธิภาพการผลิต ต้องเร่งแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัด ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่ ในภาคกลาง แนะนำว่าควรพัฒนาโครงการแบบเดียวกับที่

พัฒนาในพื้นที่อีอีซี และต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจแต่ละจังหวัดไม่ใช่เน้นเพียงแต่ภูมิภาคเพียงอย่างเดียว ส่วนในเรื่องของการลดปัญหาขาดความเหลื่อมล้ำ โดยส่งเสริมการเติบโตเศรษฐกิจภายในประเทศ และเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชน ปรับกระบวนการคิดแก้ไขปัญหาความยากจน ต้องไปดูที่เหตุผล และพัฒนาคุณภาพของคน โดยการปฏิรูประบบการศึกษาให้มีการพัฒนาในด้านทักษะมากขึ้น

นายปรัชญา สมะลาภา ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก กล่าวว่า เรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขัน คือ การพัฒนาบุคลากรในการนำดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ ส่วนเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำ ควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยและภาษีที่ดินให้กับประกอบอย่างเสมอภาคทั้งรายเล็กและรายใหญ่ กระจายรายได้โดยการจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดมากขึ้น ควรเพิ่มการประกันราคาสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคง ส่วนการช่วยเหลือด้านรายได้ต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างครบวงจร เพื่อกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน และส่งเสริมบริษัทขนาดใหญ่เข้ามามีส่วนในการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการขนาดเล็กเพื่อให้มีศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจ

หนุนพรบ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

นายปรัชญา กล่าวว่า นอกจากนี้ ต้องการพัฒนาศึกษาในพื้นที่อีอีซี ซึ่งต้องการปลดล็อกและเป็นอิสระในเรื่องของการศึกษา โดยเรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นด้วย แต่ต้องมีการพัฒนาในเรื่องของการศึกษาให้เหมือนกันทุกภาค เรื่องนี้ได้มีการพูดคุยกับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดทำ พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.2562 ที่มีการกำหนดออกมาเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งได้ให้อำนาจหอการค้าฯ ในการเปลี่ยนแปลงกฎของกระทรวงศึกษาธิการ แต่กฎหมายฉบับนี้ เป็น พ.ร.บ.พิเศษ มีอายุเพียง 7 ปี โดยมีการนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 6 ภาค ประกอบด้วย 1.ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ 3.ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี 4.ภาคตะวันออก จ.ระยอง 5.ภาคใต้ จังหวัดสตูล และ 6.ภาคใต้ชายแดน จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ได้เรียกร้องโครงสร้างพื้นฐาน

นายวัฒนา ธนาคัดดีเจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ กล่าวว่า ภาคใต้มีศักยภาพในการเชื่อมต่อการค้าเพราะมีชายฝั่งทะเลเชื่อมสองฝั่ง และชายฝั่งทะเลยาวกว่า 1,600 กิโลเมตร เรื่องเร่งด่วนที่อยากให้รัฐบาลดำเนินการ คือ อยากให้มีการอนุมัติงบประมาณลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับพื้นที่ภาคใต้ เพราะที่ผ่านมาไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแม้ว่าจะเสนอกับทางรัฐบาลมาตลอดส่งผลต่อประสิทธิภาพการแข่งขันพื้นที่ภาคใต้ โดยต้องเร่งพัฒนารถไฟฟ้าชุมพร-ระนอง มีการเร่งรัดการก่อสร้างสนามบินภูเก็ต 2 ในจังหวัดพังงา รองกับการเดินทางและการท่องเที่ยวที่ขยายตัว ขณะนี้ที่มีความคืบหน้าที่ดินไปแล้วส่วนหนึ่ง เร่งรัดการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางสุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต ด้านการค้าชายแดน ควรแก้ไขกฎหมายรถบรรทุกทะเบียนไทยเข้ามาเลเซียได้ เพราะปัจจุบันไทยเปิดให้รถจากมาเลเซียเข้ามาได้ นอกจากนี้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ต้องส่งเสริมการค้าและท่องเที่ยวชุมชน อาทิ ไทยแลนด์ ริเวียร่า 3 ภาค 12 จังหวัด จัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรชายแดนสู่โขง-ลก ปลดล็อกแก้ไขกฎหมายการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปปาล์มขนาดเล็กได้ สนับสนุนการค้า B100 อย่างถูกต้องและสามารถทำได้ทุกคน

'ศุภชัย'แนะธุรกิจปรับรับดิจิทัล

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ที่ปรึกษาหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง Digital Transformation ในงานประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2562 ที่โรงแรมริชมอนด์ สโตนไฮเทล คอนเวนชัน โฮเทล ว่า เป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของครอบครัว เข้ามาต่อยอดธุรกิจจากที่มีอยู่แล้วคือ ธุรกิจเกษตรและอาหารสัตว์ ธุรกิจค้าปลีก โดยได้เข้ามาบุกเบิกด้านธุรกิจสื่อสาร สำหรับในยุคนี้ที่การเชื่อมต่อการสื่อสารอย่างทั่วถึง และคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีมีศักยภาพการคิดคำนวณและประมวลผลข้อมูลต่างได้รวดเร็ว ทำให้เกิดการ ดิสรัปชันที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและเร็ว แต่มองว่าจะเป็นวิกฤตและโอกาส ธุรกิจต้องปรับตัวรองรับเพราะหากไม่ปรับจะไม่สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ ซึ่งจากยุคเดิมที่ผ่านสงครามโลก 1 และ 2 ผ่านยุคสงครามเย็น ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของสงครามการค้า มาจนถึงปัจจุบัน สงครามการค้าสหรัฐและจีน ใช้การกักตุนเพื่อชิงผู้นำด้าน 5จี และปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ข้อมูลเพราะข้อมูลมีความสามารถนำมาวิเคราะห์ต่อยอดได้ ทั้งนี้ จะเห็นสงครามไซเบอร์หรือไซเบอร์วอร์ มากขึ้นกระทบกับความมั่นคง ล่าสุด มีการใช้ โดรนควบคุมระเบิดในซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐใช้เรื่องนี้ในการไม่นำเข้าสินค้าจีน อย่างหวั่นไหว เพราะกังวลข้อมูลรั่วไหล

ปี'73คาดเทคโนโลยีแทนแรงงาน17%

นายศุภชัยกล่าวว่า ธุรกิจต้องปรับตัวขึ้นไปอยู่บนออนไลน์ ซึ่งจะเป็นช่องทางสำคัญที่เข้าถึงลูกค้ารวมทั้งกระบวนการทำงานควรอยู่บนระบบออนไลน์หรือแพลตฟอร์มที่ทำให้สามารถเห็นข้อมูลได้เรียลไทม์เพื่อสามารถวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจได้ เพิ่มส่วนงานวิเคราะห์ข้อมูลหรือดาต้าอานาไลติกส์ ซึ่งการที่มีข้อมูลเกิดขึ้นมหาศาลต้องใช้เอไอในการประมวลผล ซึ่งจะเป็นชุมทรัพย์มหาศาลของธุรกิจ และความก้าวหน้าเทคโนโลยีจะเข้ามาเปลี่ยนกระบวนการทำงานเดิมให้มีประสิทธิภาพผ่านระบบเอไอรวมทั้งระบบอัตโนมัติ (ออโตเมชัน) คาดว่าปี 2573 จะมีแรงงานที่ถูกทดแทนประมาณ 17% ของแรงงานทั้งหมด ซึ่งแรงงานเหล่านี้ต้องมีการปรับทักษะแรงส่งไปสู่รูปแบบการทำงานใหม่ๆ

"นายก"รับข้อเสนอหอการค้าไทยทำสมุดปกขาว หุ่นเอกชนพัฒนาแรงงานรับค้าชายแดน-เกาะติดสงครามการค้า

Source - เว็บไซต์สยามรัฐ

"พล.อ.ประยุทธ์"รับข้อเสนอหอการค้าไทยทำสมุดปกขาว พร้อมส่งเสริมเอกชนพัฒนาแรงงานรองรับการค้าชายแดน ซึ่งรัฐบาลใหม่สานต่อโครงการขับเคลื่อนประเทศ พร้อมจับตาสงครามการค้าใกล้ขีดพลิกวิกฤติเป็นโอกาสตลาดใหม่รองรับ

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับทราบกรณีสภาหอการค้าเตรียมรวบรวมความเห็นของผู้แทนหอการค้าทั่วประเทศ เพื่อเสนอแนะต่อภาครัฐให้พัฒนาการศึกษาของบุคลากรรองรับการค้าการลงทุนชายแดนหรือเขตเศรษฐกิจ

พิเศษต่าง ๆ โดยกล่าวสนับสนุนความคิดเห็นดังกล่าว และย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องนี้จึงพร้อมสนับสนุนอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ภาคเอกชนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้นไม่ว่ารัฐบาลใหม่จะเป็นใครจะต้องรับฟังและร่วมมือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะข้อเสนอในการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว รวมทั้งต่อยอดโครงการใหญ่ ๆ ที่ดำเนินการมาแล้ว เช่น การพัฒนาพื้นที่ EEC โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการพัฒนารถไฟฟ้าทางคู่ เป็นต้น

โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ติดตามผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอย่างต่อเนื่องและทำงานร่วมกับภาคเอกชนโดยตลอด และมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ใช้วิกฤติเป็นโอกาสเร่งหาตลาดใหม่หรือส่งเสริมการส่งออกหรือค้าขายสินค้าบางชนิดที่ไทยมีศักยภาพเช่น สินค้าเกษตร อาหาร ผลไม้ อาหารทะเล เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ภัณฑ์แปรรูปอาหารกระป๋อง ที่ขณะนี้สหรัฐเข้ามาติดต่อซื้อขายกับไทยโดยตรงเพราะมีภาษีถูกกว่าจีนร้อยละ 25 รวมทั้งเร่งเจรจา FTA กับประเทศต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น

ขีดความสามารถแข่งขันไทยดีขึ้น แต่การศึกษาแย่เหมือนเดิม

Source - ไทยรัฐออนไลน์

Monday, June 03, 2019, 05:01

สัปดาห์ที่แล้ว สถาบันไอเอ็มดี ในสวีเดน ประกาศผลการจัดอันดับ ประเทศที่มีขีดความสามารถการแข่งขันดีที่สุดในโลก IMD World Competitiveness Rankings 2019 ปรากฏว่า สิงคโปร์คว้าแชมป์ไปครองอีกแล้ว โดยขยับขึ้นมาสองอันดับข้างหน้า สหรัฐฯ แชมป์เก่าขึ้นไปครอง อันดับ 1 ของโลก ขณะที่ สหรัฐฯ ร่วงไปสองอันดับอยู่ อันดับ 3 และ ฮองกงครองอันดับ 2 ของโลกเท่าปีที่แล้ว ที่น่าดีใจก็คือ ประเทศไทยขยับขึ้นมา 5 อันดับ จากอันดับที่ 30 ปีที่แล้ว ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 25 สูงสุดในรอบ 15 ปีเลยทีเดียว

ก็ต้องยกให้เป็นผลงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ ทีมเศรษฐกิจ ที่ช่วยกันแก้ไขกฎหมาย ทำให้การทำธุรกิจในเมืองไทยง่ายขึ้น

การจัดอันดับขีดความสามารถการแข่งขัน ไอเอ็มดีใช้ดัชนีชี้วัดถึง 253 ตัว เช่น สถิติการจ้างงาน จีดีพี การลงทุนภาครัฐในด้านสุขภาพและการศึกษา ไปจนถึงซอฟต์แวร์ด้า เช่น การสำรวจความคิดเห็น

ผู้บริหารในภาคธุรกิจ การทุจริตคอร์รัปชัน ข้อมูลทั้งหมดถูกนำมาแบ่งออกเป็น 4 หมวดคือ ผลงานด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานประสิทธิภาพของภาครัฐ และ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ

ดร.สมคิด รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ส่วนที่ไทยทำได้ดีขึ้นคือประสิทธิภาพภาครัฐ เพิ่มขึ้นเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะ กฎหมายธุรกิจ ที่ทำให้การทำธุรกิจในไทยง่ายขึ้น ดีขึ้นมา 4 อันดับจากอันดับที่ 36 ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 32 แต่ประสิทธิภาพธุรกิจกลับลดลงจากอันดับที่ 40 ไปอยู่อันดับที่ 43 และ ด้านทัศนคติของภาคธุรกิจในการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีลดลงจากอันดับ 17 ลงมาอยู่อันดับ 26 ร่วงไปถึง 9 อันดับ

นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ยอมรับว่า ประสิทธิภาพทางธุรกิจของไทยลดลงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม โดยเฉพาะเรื่อง “คุณภาพคน” หลายคนให้ความเห็นตรงกันว่า ระบบการศึกษาไทยไม่ตอบสนองต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ทั้ง ระบบหลักสูตร ระบบความคิดที่มีแต่การท่องจำ และครูไทยที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา ปัจจุบันภาคธุรกิจมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามามาก แต่แรงงานไทยยังไม่สามารถปรับตัวหรือเรียนรู้ได้มาก

(ทั้งที่ ประเทศไทยมีกระทรวงการศึกษาถึง 2 กระทรวง คือ กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงการอุดมศึกษาและวิจัยฯ ที่เพิ่งตั้งใหม่ ถ้าการศึกษาไทยยังล้มเหลวต่อไปอีก อาจจะต้องตั้ง กระทรวงการศึกษากระทรวงที่ 3 กระทรวงที่ 4 เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต เพื่อให้การศึกษาไทยดีขึ้น ไม่รู้จะช้าหรือสงสารประเทศไทยดีที่มีรัฐบาลคิดได้แบบนี้???)

วันนี้ แรงงานเพื่อนบ้านไทย ไม่ว่าจะ เวียดนาม กัมพูชา ลาว เมียนมา ต่างทิ้งหางแรงงานไทยไปไกลแล้ว วันก่อนเพื่อนฝูงที่ไปธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านมาเล่าให้ฟังว่า มีเพื่อนชาวลาวถามว่า ทำไมคนไทยจึงพูดภาษาอังกฤษไม่เป็น ขณะที่ แรงงานลาว กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม พูดภาษาอังกฤษกันปร้อ

ผมฟังแล้วก็คิดในใจ อย่าไปว่าแรงงานไทยเลย แม้แต่ ครู ส.ส. ข้าราชการ รัฐมนตรีไทย ก็พูดภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยเป็น ขนาดป้ายโฆษณา ถ้า มีภาษาอังกฤษปนอยู่ด้วย ยังต้องจ่ายภาษีเพิ่ม เพราะรัฐบาลไทยถือว่า ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาต่างด้าว ไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ จึงต้องเสียภาษีแพงกว่า ป้ายโฆษณาที่มีแต่ภาษาไทย

เมื่อ รัฐบาลไทยจริงจังภาษาอังกฤษขนาดนี้ เราจะเป็น ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างไร การค้าขายแบบ E-Commerce ยิ่งไม่ต้องพูดถึง ไม่รู้ภาษาอังกฤษก็ค้าขายไม่ได้ แต่ รัฐบาลเวียดนาม เขาเปิดโรงเรียนที่มีอยู่ทั่วประเทศ สอนภาษาอังกฤษประชาชนฟรี ใครสามารถ พูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ได้เงินเดือนเพิ่มพิเศษ แต่ประเทศไทยกลับตรงกันข้าม แค่ป้ายมีภาษาอังกฤษ ยังต้องเสียภาษีเพิ่ม ถ้าเป็นป้ายภาษาอังกฤษล้วน เสียภาษีแพงที่สุด แล้วเราจะพัฒนาประเทศรับ โลกาภิวัตน์ และ เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ต้องใช้ ภาษาอังกฤษ ได้อย่างไร.

“ลม เปลี่ยนทิศ”
